

ขอเอาใจคนที่หัวใจมีรัก ด้วยเทคนิคการหา “คู่แท้”

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2552

October14 2008.. "Well"---- * "So"---- How does it feel to be born again? ** "Well"----How does the desert feel after the rain? How do the wounded feel after the pain? How do the crazy feel now that their sane? * "I see"--- There are some things you cannot explain!!! by: Roy Jenkin

เทคนิคในการหา “คู่แท้”



เคยมีไม่ว่าจะจริงจังกับรักครั้งนี้แค่ไหน แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาจับลงด้วยคำว่า “เลิกรา” จนบางครั้งคุณก็รู้สึกท้อแท้ และสับสนในความรัก ขณะที่อีกใจคุณก็เชื่อว่าคู่แท้ของคุณต้องอยู่ที่ไหนซักแห่ง แต่ปัญหาคือ เมื่อไหร่คุณจะเจอ “คู่แท้” ซะที

วันนี้ขอเอาใจคนที่หัวใจมีรัก ด้วยเทคนิคการหา “คู่แท้” ฉบับย่อมาฝาก

1.หยุดที่จะมองหา

เคยมีที่คุณต้องเสียเวลามากเกินไปกับการมองหาบางสิ่งบางอย่างที่สูญหายไป แต่ไม่ว่าอย่างไรก็หาไม่เจอซะที เราขอแนะนำให้หยุดมองหา เพราะบางครั้งยิ่งมองหาคุณกลับยิ่งหามันไม่เจอ ทฤษฎีนี้ก็เช่นเดียวกันกับการมองหาคู่แท้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามที่จะมองหาใครบางคน ดูเหมือนเขาจะยิ่งไกลออกไป ดังนั้นคุณควรหยุดที่จะพยายามมองหา และปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

2.อย่าพยายามที่จะทำให้เป็นที่โปรดปรานของคนอื่น

นี่เป็นข้อเท็จจริงสำหรับผู้หญิงทุกคน ที่พยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมีความสุข จนบางครั้งต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป ดังนั้นคุณต้องหันมาถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการคนที่เขารักคุณที่อะไร ในสิ่งที่คุณเป็น หรือสิ่งที่คุณอยากให้คุณเป็น

3.อย่าทำลายหรือลดศักดิ์ศรีของตัวเอง

หลายครั้งที่ผู้หญิงหลายคนพยายามถือคดดิสั้นหรือ เอวต่ำๆ เข้าว่า ด้วยการใส่บราเสริมหน้าอก และสวมกระโปรงสั้นๆ เพียงเพราะพวกเขาหวังว่าสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เธอกลายเป็นที่ดึงดูดใจของหนุ่มๆ ซึ่งแม้ว่าจะปฏิเสธขอเท็จจริงนี้ไม่ได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกสามารถทำให้หนุ่มๆ หันมามองหรือสนใจคุณได้ แต่คุณจะไม่พอใจได้อย่างไรว่า หนุ่มๆ เหล่านี้เป็นคนที่ใช่ และเหมาะสมกับคุณ

4.หมั่นพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเอง

เพื่อให้ตัวเองดูดีที่สุดในสายตา เพราะคุณไม่จำเป็นต้องดูดีเพื่อใคร หรือในสายตาใคร และคุณจะไม่พบว่าคุณหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ ก็จะมีหนุ่มๆ เขามาหาคุณเอง

5.หยุดที่จะตั้งกรอบหรือสร้างกฎเกณฑ์ของคนที่จะมาเป็นคู่แท้ของคุณ

การจดบันทึกสิ่งที่คุณต้องการล่วงหน้า อาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการไปจ่ายตลาด แต่ชีวิตของคุณมีสิ่งที่คุณชื่นชอบและชอบของลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวเท่านั้น เพราะบางคนอาจวาดฝันว่าคุณต้องมีฐานะร่ำรวย สูงและหนักตามที่จินตนาการไว้ แต่ในความเป็นจริง คุณต้องถามตัวเองว่าจะยอมเสียชีวิตไปเพียงเพราะคู่แท้ของคุณมีความสูงน้อยกว่าที่คุณขาดไว้เพียงไม่กี่นิ้ว